

Bài Học 11

* 6 Tháng 6 – 12 Tháng 6

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Đây: Lu-ca 11:2; Lu-ca 1:32, 33; Lu-ca 18:16–30; Lu-ca 17:23, 24; Khải huyền 21:1–3; Lu-ca 21:34–36.

Câu Gốc: “Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 13:29).

Vương quốc hay nước Đức Chúa Trời là một chủ đề chính trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su. Hằng bao nhiêu bài giảng và thí dụ của Chúa kể là về nước thiên đàng. Đến cả trong Bài Cầu Nguyện Chung, hay là Bài Giảng Trên Núi, và các chuyện ngụ ngôn, Đức Chúa Giê-su đã nhắc đến nước Đức Chúa Trời. Bởi vì, nước Đức Chúa Trời là một sự giải thích cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm gì qua lịch sử của nhân loại, và Ngài sẽ có thái độ nào với tội lỗi và mang cuộc chiến với Sa-tan tới hồi chung kết. Nước của Đức Chúa Trời sẽ không giống như bất cứ vương quốc nào hay đại cường quốc nào của toàn nhân loại.

“Nước Đức Chúa Trời đến qua Lời Chúa và bởi sự làm việc trong tâm lòng mỗi người của Đức Thánh Linh – đó là sự thông công của mọi sanh linh với Đức Chúa Trời, là Đấng ban họ sự sống. Thí dụ vĩ đại nhất về quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi bản chất bất toàn của con người, là thí dụ chúng ta có thể nhìn thấy được qua bản chất vẹn toàn của Đấng Christ.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Ministry of Healing* (Mục Vụ Chữa Bệnh), trang 36.

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ đề Nước Đức Chúa Trời được trình bày trong sách Lu-ca.

Nước Đức Chúa Trời Là Gì? Phần 1

Lu-ca 11:2 nói gì về nước của Đức Chúa Trời? Đó là vương quốc của ai, và tại sao điều ấy lại là quan trọng?

Khi Đức Chúa Giê-su nói rằng ý Đức Chúa Trời được thực thi ở dưới thế gian cũng như ở trên trời, Ngài cho thấy thiên đàng chỉ là một khái niệm, nhưng đó là một nơi có thật. Đạo Chúa không phải chỉ là một đạo mang công bằng cho xã hội và mang no ấm cho mọi người không thôi. Đạo Chúa cao hơn chỉ làm điều tử tế cho con người quanh mình. Đạo Chúa còn dạy rằng đó là một vương quốc có thật, là nơi mà Đức Chúa Trời cai trị, và từ vương quốc ấy, Đấng Christ đã đến trong dạng thể con người để giảng cho mọi người biết về nước Ngài (Lu-ca 4:42-44; Ma-thi-ơ 4:23-35).

Lu-ca 1:32, 33 dạy chúng ta biết gì về Đấng đã khởi đầu vương quốc của Đức Chúa Trời và chung kết của vương quốc ấy là gì?

Các câu này rất quan trọng vì hai lý do sau đây: (1) Đấng Mê-si mà lịch sử trong Cựu Ước hằng mong đợi là không ai khác hơn là Đức Chúa Giê-su, “Con Trai của Đấng Rất Cao.” (2) “nước Ngài sẽ còn mãi mãi đời đời”, có nghĩa là, qua sự giáng trần của Ngài trong dạng thể loài người, sự chết và phục sinh của Ngài, Ngài đã đánh bại Sa-tan và phá tan cái ý tưởng chống nghịch lại quyền cai trị của Đức Chúa Trời của Sa-tan. Và Ngài đã thiết lập sự vĩnh cửu của vương quốc của Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải sống cách nào để bày tỏ rằng nước Đức Chúa Trời là có thật? Quan trọng hơn nữa, làm sao để chúng ta bày tỏ rằng nước của Đức Chúa Trời là thật trong đời sống của cá nhân mình? Tại sao việc chúng ta, là công dân của nước Đức Chúa Trời, sống như thế nào hôm nay là cần thiết?

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ? PHẦN 2

Các câu Lu-ca 18:16-30; Lu-ca 12:31-33; và Lu-ca 9:59-62 dạy chúng ta biết gì về quyền và bổn phận của người công dân trong nước là như thế nào?

Được vào nước Đức Chúa Trời không đòi hỏi chức vụ cao sang hay là sự giàu có của mỗi cá nhân. Ông Lu-ca cũng như các tác giả Phúc Âm khác đã chỉ ra rằng những người đến với Đức Chúa Giê-su lòng dâng hiến tất cả. Bởi vì bất cứ điều gì họ không muốn buông ra sẽ trở thành điều trì kéo họ trong việc theo Chúa. Đức Chúa Giê-su là Đấng đã chuộc mạng sống của chúng ta, và đó là điều quan trọng hơn hết trong đời sống này. Thật vậy, bởi vì, cuối cùng ấy là, chỉ bởi nhờ Đức Chúa Giê-su mà chúng ta có sự sống. Vì vậy chúng ta phải hết lòng trung thành với Ngài.

Đọc lại Lu-ca 18:29, 30. Đức Chúa Giê-su muốn nói gì với chúng ta đây? Và Ngài đang hứa điều gì? Tại sao vì cố nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con có nghĩa gì? Đó thật là một điều khó khăn. Nhưng Đức Chúa Giê-su không nói đây là sự đòi hỏi cho mọi kẻ tin Ngài. Tuy nhiên, nếu có lúc chúng ta được kêu gọi phải có sự chọn lựa giữa gia đình và người thân hay là sự đẹp ý Chúa, thì nước Chúa xứng đáng cho chúng ta đánh đổi sự chấp thuận hay cho phép của gia đình và người thân.

Hãy nghĩ sâu về câu Đức Chúa Giê-su nói “để kẻ chết chôn kẻ chết.” Sự thật nào Ngài nói với chúng ta đừng khát khát hay viện cớ để lần nữa việc đi theo Ngài khi có sự kêu gọi?

Nước Đức Chúa Trời: Đã Đến Hay Chưa Đến

Đức Chúa Giê-su tuyên phán rằng, qua Ngài, lời tiên tri của Ê-sai về nước Đức Chúa Trời và mục vụ cứu rỗi đã khởi sự.

Lu-ca ghi lại một sự kiện để hỗ trợ cái tư tưởng là nước Đức Chúa Trời đã là thật trong thời của ông. Với sự hiện đến của Đức Chúa Giê-su, nước Đức Chúa Trời đã đến, vì: (1) kẻ bệnh được chữa lành (Lu-ca 9:11) (2) phúc âm về sự cứu rỗi được truyền giảng (Lu-ca 4:16-19), (3) tội lỗi được tha (Lu-ca 7:48-50; Lu-ca 19:9,10), và (4) quyền lực của ma quỷ bị hủy diệt (Lu-ca 11:20). Như vậy Đức Chúa Giê-su đã mang nước của Đức Chúa Trời đến trong đời thật của con người. Nước Chúa đã thay đổi con người và làm họ được trở nên giống Ngài.

Lu-ca 17:23, 24 và Lu-ca 21:5-36 dạy gì về nước Đức Chúa Trời sẽ đến lúc cuối cùng của lịch sử nhân loại?

Thế giới chúng ta sống đây đầy ngập những sự tranh chấp, đánh nhau, đau buồn và nguy hiểm. Tình trạng thế gian chắc chắn chứng tỏ thường xuyên những lời Đức Chúa Giê-su phán là đúng dường bao. Có người cho rằng những sự thương đau và thống khổ cho thấy là không có Đức Chúa Trời, hoặc Ngài chẳng cần biết chúng ta như thế nào. Nhưng chúng ta có thể trả lời rằng chính Đức Chúa Giê-su đã tuyên phán tình trạng nầy của thế gian từ 2000 năm trước. Tình trạng của thế gian là bằng chứng rằng Đức Chúa Trời ở chung quanh chúng ta và Kinh Thánh là đúng. Vì nếu thế gian là một thiên đường thì những lời Đức Chúa Giê-su tiên đoán là trật. Chỉ cho đến lúc cuối cùng thì nước Đức Chúa Trời sẽ được thành lập. Từ đây cho đến ngày ấy, chúng ta hãy cố gắng giữ lòng kiên trì.

Nước Thiên Đàng và Sự Tái Lâm Của Đấng Christ

Khi Đức Chúa Giê-su nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài nói đến hai điều rất là chắc chắn: (1) Đức Chúa Trời cứu người khỏi tội lỗi qua Đức Chúa Giê-su từ buổi ban đầu của lịch sử; (2) Chung cuộc của lịch sử nhân loại là khi Đức Chúa Trời mang những kẻ được cứu sống với Ngài trong một địa cầu đã được làm mới lại (Khải huyền 21:1-3). Điều thứ nhất đã được thực hiện qua sự giáng trần lần thứ nhất của Đức Chúa Giê-su và các mục vụ Ngài đã làm khi còn ở nơi trần thế. Trong Ngài chúng ta đã được ở trong vương quốc của ân điển (Ê-phê-sô 1:4-9). Phần thứ hai là sự hội họp mọi kẻ được cứu để vào thiên quốc vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Sự tái lâm (hay phục lâm) của Đấng Christ sẽ là kết cuộc của tin mừng mà Đức Chúa Giê-su đã giảng dạy khi Ngài còn ở nơi trần thế lần thứ nhất. Cũng cùng Đức Chúa Giê-su ấy, là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và Sa-tan nơi Thập Tự Giá, sẽ chóng hồi lai để cất đi mọi sự gian ác và làm cho thế gian này được tẩy sạch và trở lại tình trạng tốt đẹp nguyên thủy y như khi nó vừa được Đức Chúa Trời dựng nên.

Xin Đọc Lu-ca 21:34-36, rồi tóm tắt sứ điệp của các câu Kinh Thánh này. Hãy tự nhìn vào đời bạn và tự hỏi những câu này áp dụng gì vào cuộc sống bạn. Bạn nghĩ mình cần làm gì để đoan chắc mình đang làm theo những lời Chúa dạy bảo?

Khi chúng ta còn ở trong cõi đời này và chờ đợi ngày Đức Chúa Giê-su trở lại, lời Chúa dạy chúng ta rằng, “phải tỉnh thức luôn và cầu nguyện để có đủ sức thoát khỏi mọi điều ấy khi chúng xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người” (câu 36, BD2011).

Những ai đã biết được vương quốc ân điển của Đức Chúa Trời hãy bền lòng chờ đợi, tỉnh thức, và cầu nguyện cho sự đến của vương quốc của vinh hiển. Giữa vương quốc “đã có” và vương quốc “sẽ đến”, người tín đồ phải bận rộn trong mọi công tác truyền giáo và các mục vụ cứu linh. Niềm hy vọng vào sự Phục Lâm của Đức Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải giữ đời sống thuộc linh của mình thánh khiết trong giai đoạn này trên đất.

Làm Chứng

Hãy Đọc Công vụ 1:1-8. Sự thật nghiêm trọng nào về vương quốc của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong các câu này?

Nước Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất trong tâm tư của ông Lu-ca khi ông viết cuốn sách tiếp theo Phúc Âm Lu-ca. Cuốn sách này là một sách sử về sự hoạt động của hội thánh Chúa Cơ đốc lúc ban sơ. Mở đầu cho sách Công vụ, Lu-ca nói về ba lẽ thật căn bản của vương quốc của Đức Chúa Trời: Bốn mươi ngày sau khi sống lại và trước khi thăng thiên, Đức Chúa Giê-su cũng đã nhắc lại “nước Đức Chúa Trời” là có thật.

Thứ nhất, phải biết chắc rằng Đức Chúa Giê-su sẽ tái lâm. Bốn mươi ngày sau khi sống lại và trước khi thăng thiên, Đức Chúa Giê-su cũng đã nhắc lại “nước Đức Chúa Trời” là có thật.

Thứ hai, phải chờ đợi và biết rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại theo ngày và giờ của Ngài. Trước khi Đức Chúa Giê-su về trời, các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng đây có phải lúc mà Ngài sẽ tái lập vương quốc của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Giê-su không trả lời họ, nhưng Ngài sửa sai họ rằng: “Thời kỳ và thời điểm ấy là do nơi Đức Chúa Cha định.”

Thứ ba, phải làm nhân chứng cho phúc âm của Đức Chúa Giê-su. Chúng ta thấy đều có trách nhiệm phải góp phần vào việc mang tin lành của Đức Chúa Giê-su Cơ Đốc ra khắp đầu cùng trái đất. Chúng ta làm không bởi sức mạnh của chính mình bèn la bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Đến cả những người môn đồ của Đức Chúa Giê-su cũng có sự hiểu lầm về công việc của Đấng Christ. Nhưng Chúa vẫn dùng họ. Điều này dạy gì cho chúng ta rằng, có thể chúng ta ngày nay chưa hiểu thấu hết mọi điều Chúa dạy, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không đi ra làm chứng về Ngài được.

Thứ Sáu * 12 Tháng 6

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Chúng ta ngày nay khác nào những hòn sỏi trong tay Chúa. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn những góc cạnh chưa được dũa mài. Nhưng nếu chúng ta giữ chặt niềm tin của mình vào chân lý của Đức Chúa Trời, ảnh hưởng của chân lý ấy sẽ tác động chúng ta. Chân lý ấy sẽ làm chúng ta trở nên cao thượng và mài dũa đi mọi tội lỗi khỏi chúng ta. Và chúng ta sẽ sắp sẵn để gặp mặt Vua Vinh Hiển và sự toàn mỹ của Ngài, và chúng ta sẽ được sum vầy lại với sự tinh khiết và với các thiên sứ của vương quốc vinh hiển. Tại đây, nơi thế gian này, chúng ta phải có sự luyện lọc và mài dũa. Kết quả là thể xác và tâm linh chúng ta sẽ phù hợp vào đời sống vĩnh cửu.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Testimonies for the Church* (Lời Chứng cho Hội Thánh), bộ 2, trang 355, 356.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Nhà vật lý học Steven Weinberg viết: “Dường như khi người ta hiểu và biết vũ trụ nhiều hơn, thì dường như sự vô nghĩa của nó càng lớn hơn.” Câu nói này của ông đã gây nhiều chấn động, đến nỗi ông phải cố sửa lời mình nói cho có vẻ êm dịu hơn. Nhưng có nhiều người nghĩ rằng việc cãi cọ về vũ trụ chẳng ích lợi gì. “Tại sao chúng ta cần vũ trụ phải là không vô nghĩa?” Đó là câu hỏi của chiêm tinh gia Marth Geller của đại học Harvard về vũ trụ. Bà nói, “Nghĩa gì? Vũ trụ chỉ là một hệ thống vật lý, nó chẳng cần phải có nghĩa hay vô nghĩa.” Là những Cơ Đốc nhân chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su và vương quốc đời đời của Ngài, chúng ta trả lời câu nói trên như thế nào?